

TƯ VẤN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP THEO HƯỚNG CHUYÊN ĐỔI SỐ CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

Ngày 24/08/2024, tại Ủy ban nhân dân phường Phú Mỹ, tổ chức hội nghị tập huấn định hướng nghề nghiệp theo hướng chuyên đổi số do Ban Thường vụ Thành đoàn Thủ Dầu Một phối hợp cùng Trung tâm chính trị thành phố tổ chức. Tham dự hội nghị có bà Đinh Thị Phương An, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Văn Nhân, ông Nguyễn Thủy Lê Tân, bà Bùi Vũ Tường Vy, chuyên viên Tư vấn giới thiệu việc làm – Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương cùng hơn 150 đoàn viên thanh niên.

Tiết mục văn nghệ khai mạc Hội nghị đã tạo không khí sôi nổi, đem lại sự tích cực và hào hứng cho các bạn đoàn viên thanh niên trẻ.

Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương, ông Nguyễn Văn Nhân đã chia sẻ những thông tin quan trọng về thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp tương lai, cũng như cung cấp các kỹ năng mềm cần thiết cho các bạn trẻ. Bên cạnh đó, ông Nhân còn cung cấp các thông tin cơ bản, hữu ích về thị trường lao động, mối quan hệ cung cầu, cũng như các ngành nghề đang thiếu và thừa lao động hiện nay; đồng thời phân tích các nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến tình trạng này, giúp các bạn đoàn viên là học sinh cấp 3 có cái nhìn tổng quan và thực tế hơn về thị trường lao động.



Ông Nhân thông tin thị trường lao động đến các bạn đoàn viên

Trong quá trình trao đổi, ông đã nhấn mạnh tác động mạnh mẽ của công nghệ và quá trình chuyển đổi số đến thị trường lao động. Những thay đổi nhanh chóng và không ngừng của công nghệ đã làm biến đổi cách thức làm việc và yêu cầu kỹ năng trong nhiều ngành nghề. Tư vấn viên đã phổ biến những yêu cầu nghề nghiệp của thời đại mới, đồng thời chia sẻ về những xu hướng nghề nghiệp sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Từ đó, khuyến khích các bạn đoàn viên thanh niên cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra những lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân.



Các bạn đoàn viên theo dõi buổi tư vấn định hướng nghề nghiệp

Với vai trò cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho lực lượng lao động trẻ tiếp cận sớm thông tin về thị trường lao động. Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương đã chia sẻ, giải đáp những thắc mắc của các bạn đoàn viên liên quan đến các ngành học, hướng nghiệp, các chương trình du học và đưa ra những lời khuyên thiết thực và phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Thông qua Sự kiện cho thấy sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương đối với tương lai của thanh niên, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc nắm bắt kịp thời những thay đổi trong thị trường lao động hiện đại. Việc định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số đã hỗ trợ tích cực cho các bạn trẻ trong việc chuẩn bị hành trang vững chắc để vững bước trên con đường nghề nghiệp./.

TRUNG TÂM DVVL BÌNH DƯƠNG